

VAI NEÙ SÔ LÖÖC VEÀ VIỆC VÔT MEI THIÊN CHUA

Ngày 19 tháng 11 năm 2012



Ông Phan Văn Huệ sinh năm 1953, sinh sống tại xóm Arey Khsath, xã Arey Khsath, huyện L-vi-em, tỉnh Condat. Ông là người nhà Phật. Trước đây ông làm nghề thổi lạp, nhưng hiện nay ông đã nghỉ làm nghề đó 6 năm. Bỗng năm 18 tháng 11 năm 2012, ông chiêm bao thấy một đồng bồng nâng giơ tay, hình thù 1 người thanh niên to lớn, ông nghe tiếng phát ra từ đồng bồng nói: “Hãy vớt Tôi lên, Tôi đang nằm dưới này sông Mekong, Tôi gần nói các người nhà vớt Tôi lên trước”.

Sáng sớm tinh mơ, ông ngoài quán cà phê của người công giáo ông nói : hôm nay tôi sẽ đi lên vớt Chùa Giêsu lên, vì năm qua tôi mơ thấy Chùa. Mọi người nghe ông nói không chừa nuôi lòng tin. Ông về gọi 2 người con trai của ông là anh Phan Văn Í và anh Phan Văn Mạnh cùng đi với ông. Ông chuẩn bị chèo cho 2 con xuồng lạp, chèo một lát, anh Mạnh đã chèo vào đồng. Ba cha con dùng máy bơm bơm ra khỏi đồng rồi lấy dây cột vào dụng cụ la cẩu đồng lên. Cuối cùng đồng bồng đã lên ghe một cách tốt đẹp vào đồng Núi Meï am Núi Chùa Con (Meï Thiên Chùa).

Ghe đã ra đồng về xóm B Arey Khsath, tất cả mọi người trong xóm đã ra ngoài ngắm nhìn sự kiện lạ này. Khoảng 50 thanh niên tiếp sức đưa Núi Meï lên bờ đã về nhà tắm rửa lau chùi sạch sẽ và nằm trong nhà ở xóm Arey Khsath (Bãi Cầu nước kính), lúc 13 giờ chiều 19 tháng 11 năm 2012.

Những lần đầu tiên dân Bãi Cầu nước nhìn đồng Núi Meï từ đây dòng sông Mekong.

Ông Phan Văn Huệ (người thấy chiêm bao) nói : Khi vớt Núi Meï lên ghe, tôi cảm giác không phải là đồng, nhưng là một thần thánh của một người đang sống nhờ chúng ta, tôi vội mừng và vội run. Về tới thì cầu xin Meï ban cho tôi sức khỏe khỏi bệnh. Tôi xin dâng đồng Meï cho nhà ở Bãi Cầu, không tính toán hôn thết, Gia đình giúp cho gia đình tôi bao nhiêu tùy ý

LÒCH SỒUVỒT ÑỒIC MEÏNGAY 16-4-2008

TAÏ CAMPUCHIA



Một ngày kia có ghe ñành cái cửa dân tộc người Cham ñành chạ ra cách xa bên ñờ Arey Khsath khoảng 250m ña màc vào một miếng sắt ôi dôi ñày sông.

Anh lañ xuống thào gõ chạ ra, anh lấy dây buộc miếng sắt ñeakei lên ghe ñhông ñheakei lên ñoic. Anh liền bảo cho anh em Việt Nam nuố cái be ñoigain ñày. Anh nói “ngôi ña cho anh 30.000 ría anh sẽ trao khuc sông cói khoả sắt ấy lai cho ma lañ lấy sắt”.

Ngày 15/04/2008, ta Việt Nam gồm 8 người ña Phat (anh Phiet, anh Lien, anh Ño, anh Hoa, anh Thu, anh Gam, anh Phet, anh Ñe) ñong yuop 30.000 ría cho người Cham ñe hoi lañ lấy khoả sắt kiếm tiền nuố gia ñinh.

Ngày ñau tiền lañ xuống hoi chạ tìm ñoic một miếng sắt nhỏ cũ chieu dài 2,5m.

Ngày hôm sau lañ hoi to, 16 tháng 04 năm 2008, hoi tiếp tục ban luañ va goip yu kien với nhau, rồi lấy máy bơm bán ñoic xuống ñày sông khoảng 1m50 ñeñ 2m, lúc ño hoi phat hien ñoic một khoả sắt lớn, hoi lấy dây cõt trüc kei lên ghe, khi hoi nhìn thấy cục sắt thì hoi phat hien ra tōng của một người ño hoi kei ñem ve ñeñ trên be cái cửa hoi. Lúc ấy có người hàng xóm của 8 ñoi lañ tên lañ Ly, anh ña ñhañ ra bōc tōng ño lañ của người công giao. Anh liền bảo cho anh Khai Chanh Ña hoi ña Arey Khsath. Anh Ña ñeñ thấy tōng Ñoic Mei liền nói với ñhông ñoi lañ : “Ñày lañ tōng Ñoic Mei Maria cái anh ñong ñap be ñong cōa, ñe cho Ban Hanh Giaio Arey Khsath ñeñ thoñ thuañ chuoic tōng Ñoic Mei lai. Hai bên thoñ thuañ xong, 5g chieu ngày 16/04/2008 tōng Ñoic Mei ñoic rōic ve ñat dōi cuoñ nhañ thoñ của hoi ña Bai Cai.

Ñeñ 16/04/2008 anh Thiet lañ một trong cái ñoi lañ thấy tōng Ñoic Mei hien ra bay 3 ñeñ 4 vong trên be cái cửa anh, trong suốt ñeñ hôm ño anh ñhông ñeñ người ñoic vì sôi hoi, sôi cō ña ñ gi xay ra ñoñ với mình va gia ñinh. Saing ñoic ñay anh kea cho moi người biet chuyen xay ra ñeñ qua. Ngày hôm sau cái anh xin ñang tōng Ñoic Mei ñay cho nhañ thoñ Arey Khsath. Khoảng 7g saing ngày 17/04/2008, 8 người ñoi lañ ñeñ trōic cōa nhañ thoñ quy trōic tōng Ñoic Mei vōa bai lai vōa van xin cho ñoic bình an, xin Mei ñong chap ñeñ soi thieu toñ kính, ñhông xuc pham va thieu hieu biet của hoi.

Ñeñ ñeñ ñn cho cái chui ñoi lañ Ban Hanh Giaio ñi quyen goip cái gia ñinh công giaio trong hoi ña ñoic soatien lañ 2.000.000 ría trao cho 8 người ñoi lañ ñhông hoi ñhông ñhañ. Ban Hanh Giaio ña lam một bōa tiet ña hoi, mua gaio va mua mi goi cho hoi moi lañ một chui, ña ña ñ cūng heñ soatien ño.

Sau khi Ñoic Mei ña ñoic ño ve ñay ñhieu ñoan trong ñoic va ñoic ngoai ña ñhōng xuyen ñeñ vieñg va cōa xin với Mei rañ ñhieu.